

Số: /BC-UBND

Lộc Hà, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết, trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND huyện gửi tới Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa IV

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa IV, UBND huyện đã nhận được 10 câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND trên 3 lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Đầu tư, xây dựng, điện nước; Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ vào tình hình thực tiễn và kết quả thực hiện, UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết các câu hỏi chất vấn, cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Câu 1. Thời gian qua giá cả vật tư đầu vào sản xuất nông nghiệp tăng cao, giá sản phẩm nông nghiệp làm ra thấp, nông dân rất khó khăn và không mặn mà với đồng ruộng, huyện có giải pháp gì để giúp bà con nông dân sản xuất có lãi, yên tâm sản xuất?

Trả lời:

Sản xuất nông nghiệp nói chung và Lộc Hà nói riêng đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức như biến đổi khí hậu (hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn, mưa dông, lốc xoáy...), dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả và thị trường tiêu thụ nông sản không ổn định. năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; năm 2022 tình hình xung đột trên thế giới, giá xăng tăng kéo theo giá cả nhiều mặt hàng cũng như các dịch vụ phục vụ sản xuất tăng đột biến, trong đó có mặt hàng vật tư nông nghiệp (giá phân bón tăng 80% đến hơn 100%, thức ăn chăn nuôi tăng 25%)... đã đội chi phí sản xuất tăng từ 50-60% làm ảnh hưởng rất lớn tới năng suất, sản lượng, chất lượng của các loại cây trồng, vật nuôi và khả năng đầu tư của người nông dân. Bên cạnh đó, giá cả nông sản không ổn định, gây thiệt hại lớn cho người sản xuất; những yếu tố trên ở tầm vĩ mô, ngoài khả năng của cấp huyện. Tuy nhiên, để giảm chi phí đầu vào cho sản xuất, nâng cao hiệu quả/đơn vị diện tích, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp như:

- *Đối với trồng trọt:* Chỉ đạo tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất tập trung (bằng các giải pháp như cho mượn/thuê/góp ruộng...): Toàn huyện đã tập trung tích tụ được 10 ha đất sản xuất lúa theo hình thức cho thuê quyền sử dụng đất, chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện điểm tích tụ, chuyển đổi ruộng đất trên toàn xã Hồng Lộc (529 ha). Ủy ban nhân dân huyện xây dựng chính sách hỗ trợ cơ giới hóa để làm giảm chi phí trong sản xuất. Năm 2022 xây dựng thêm 02 mô hình xây dựng nhà màng để sản xuất rau, hoa, đưa tổng diện tích sản xuất trong nhà màng toàn huyện lên 5.400m²; thu nhập bình quân 50-60 triệu đồng/sào/năm. Khảo nghiệm, đưa vào sản xuất các giống có năng suất, chất lượng gạo ngon tạo thuận lợi cho

tiêu thụ sản phẩm: Hana7, Sơn Lâm, HD11, PM2, HG12, Việt Thành 213, ADI 168 kháng bạc lá, MHC2, vụ Hè thu phối hợp với UBND xã Hồng Lộc sản xuất thử giống lúa VNR10. Chỉ đạo cán bộ chuyên môn bám sát đồng ruộng để theo dõi, phát hiện sớm tình hình sâu bệnh hại để hướng dẫn phòng trừ kịp thời, bảo vệ tốt cho cây trồng.

+ *Việc chỉ đạo liên kết trong sản xuất*: UBND huyện đã triển khai (Năm 2019 Liên kết với Công ty TNHH vật tư nông nghiệp Khang Long cung ứng giống và bao tiêu sản phẩm đối với 30 ha lúa tại các xã Ích Hậu, Hồng Lộc, Phù Lưu), song việc thực hiện có những khó khăn như: Người dân không tuân thủ quy trình sản xuất; hoặc không thực hiện cam kết việc bán lúa cho doanh nghiệp nên việc liên kết không được bền vững.

- *Đối với chăn nuôi*: Tuyên truyền, hướng dẫn người tự sản xuất, chế biến một phần thức ăn chăn nuôi (trong chăn nuôi lợn sử dụng thức ăn phối trộn, trồng cỏ nuôi bò), tận dụng triệt để chăn nuôi làm thức ăn cho cá hay xử lý phân hữu cơ bón trong trồng trọt, khuyến khích người chăn nuôi tự sản xuất con giống, chọn giống tốt, chăm sóc chu đáo, phòng trị bệnh nghiêm ngặt, tiêu thụ sản phẩm kịp thời, quay vòng vốn nhanh, giảm các khoản vay vốn,... Vừa qua, đã thành lập Đoàn công tác, đưa các hộ dân và Lãnh đạo các địa phương đi tham quan mô hình sản xuất hữu cơ của tập đoàn Quế Lâm.

Câu 2: Hiện nay Nhân dân phản ánh rất nhiều về giải quyết tồn đọng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn chậm, đề nghị UBND huyện cho biết lý do và giải pháp thực hiện trong thời gian tới ?

Trả lời:

Thời gian qua, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo xử lý tồn đọng trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã có văn bản số 236/UBND-TNMT ngày 22/2/2022 giao kế hoạch cụ thể từng tháng cho UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện. Trong năm 2022, kế hoạch thực hiện 2.098 hồ sơ, đến 30/11/2022 thực hiện được 1.272/2.098 hồ sơ. Dự kiến đến 31/12/2022 sẽ giải quyết được thêm 400 hồ sơ.

Câu 3: Xã Thạch Kim đã kiến nghị nhiều lần, nhiều năm về vấn đề một số hộ sản xuất kinh doanh tại Cụm Công nghiệp Thạch Kim gây ô nhiễm môi trường nhưng đến nay huyện vẫn chưa giải quyết dứt điểm vấn đề này. Lý do tại sao không giải quyết được trách nhiệm thuộc về cơ quan nào ?

Trả lời: Việc gây ô nhiễm môi trường tại Cụm Công nghiệp Thạch Kim và vùng lân cận là do các cơ sở sản xuất, kinh doanh mắm, ruốc thuộc địa bàn Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà gây ra. Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải và UBND huyện, phòng Tài nguyên & Môi trường đã làm việc, vận động, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện việc tiêu hủy theo quy định, không để gây ô nhiễm môi trường trong cụm Công nghiệp và khu dân cư lân cận. Hiện nay đã có một số hộ tự tiêu hủy nhưng

vẫn còn khá nhiều hộ chưa thực hiện do các hộ có đơn khiếu nại đòi hỗ trợ do sự cố môi trường biển trước khi tiêu hủy. Ủy ban nhân dân huyện đã thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của 14 hộ dân theo trình tự, thủ tục của Luật Khiếu nại năm 2011. Tuy nhiên các hộ dân tiếp tục có đơn gửi lên UBND tỉnh và UBND tỉnh đang giao các sở, ngành liên quan tham mưu giải quyết lần 2 theo quy định. *Để xử lý vấn đề này, căn cứ Luật Bảo vệ môi trường, UBND huyện đã yêu cầu:* - Các hộ gia đình, cá nhân, các cơ sở sản xuất kinh doanh có trách nhiệm thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy hải sản lưu kho (chất thải do hư hỏng) theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

- Ủy ban nhân dân xã Thạch Kim và UBND thị trấn Lộc Hà kiểm tra, rà soát, hướng dẫn, giúp đỡ các hộ gia đình, cá nhân, các cơ sở sản xuất kinh doanh có sản phẩm nêu trên thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. - Trước mắt, Ban quản lý Cụm Công nghiệp yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong Cụm; UBND xã Thạch Kim, UBND thị trấn yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài Cụm thuộc địa bàn mình thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, lưu giữ đúng nơi quy định, che chắn để giảm thiểu phát tán mùi hôi, thổi ra môi trường ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

II. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, ĐIỆN NƯỚC

Câu 1: Việc chuyển đổi mô hình Chợ Huyện (nay là chợ xã Bình An) chưa được quan tâm chỉ đạo, địa phương kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị huyện cho biết nguyên nhân, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Trả lời:

* Về kết quả chuyển đổi chợ Bình An: Chuyển đổi chợ Bình An nằm trong chỉ đạo chung của tỉnh, sau khi có chủ trương của tỉnh Hà Tĩnh về chuyển đổi chợ, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 về việc kiện toàn Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ, từ đó việc chuyển đổi chợ được tập trung thực hiện. Quá trình thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, nhất là việc xác định tài sản, giá trị tài sản và thống nhất phương án đấu thầu chợ; cùng với đó là tập trung giải quyết các kiến nghị của địa phương, thời điểm này, huyện phải tập trung hoàn thành sáp nhập và tổ chức cho xã Bình An đi vào hoạt động. Để giải quyết việc này, UBND huyện đã giao phòng Kinh tế - Hạ tầng trực tiếp làm việc với Hợp tác xã đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Lộc Hà (gọi là HTX) để làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, đầu tư và khai thác Chợ Bình An, cụ thể:

Về thời gian chính thức HTX nhận bàn giao quản lý Chợ Huyện như sau:

- Ngày 10/6/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 4174/QĐ-UBND phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Huyện, xã Bình Lộc và HTX đã làm hồ sơ tham dự thầu gói thầu: Đầu tư kinh doanh, khai thác chợ Huyện tại xã Bình Lộc. Ngày 16 /7/2019 UBND huyện Lộc Hà đã tổ chức mở thầu công khai; đến ngày 31/7/2019, Tổ chuyên gia đấu thầu chợ

Huyện Bình Lộc có Thông báo số 03/TCGĐT-TB về thông báo HTX là đơn vị trúng thầu.

- Ngày 31/7/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 4966/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; ngày 31/7/2019, Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện Lộc Hà và HTX đã ký Hợp đồng giao nhận thầu số 01/2019/HĐ-GTC, gói thầu: Đầu tư, kinh doanh, khai thác chợ huyện xã Bình Lộc, thời gian giao thầu đến ngày 01/8/2068. Thực hiện Hợp đồng giao nhận thầu và Quyết định số 4981/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND huyện công nhận HTX là đơn vị được giao thầu tiếp nhận quản lý kinh doanh, khai thác chợ Huyện, xã Bình Lộc; HTX đã chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận, triển khai công tác đầu tư, xây dựng chợ mới theo quy chuẩn chợ nông thôn; đã ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn khảo sát, lập quy hoạch mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 trình UBND tỉnh, các Sở ngành và UBND huyện Lộc Hà phê duyệt để làm căn cứ thực hiện.

- Ngày 10/6/2020, Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ Huyện và UBND xã Bình An đã cho phép HTX nhận tiếp quản điều hành chợ và đến ngày 03/6/2021 ký lại Hợp đồng giao nhận thầu với số tiền là 6.258.569.000 đồng, được chia làm 02 lần thanh toán trong năm 2021 (Hợp đồng giao nhận thầu đã ký năm 2019 bị hủy bỏ). Như vậy, mốc thời gian chợ Huyện xã Bình Lộc (nay là xã Bình An) được chấp nhận chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh chợ là ngày 03/6/2021 (theo thời gian ký Hợp đồng giao thầu với HTX chợ Lộc Hà).

** Về nguyên nhân:*

- Công tác chỉ đạo chuyển đổi chợ còn gặp một số khó khăn vướng mắc trong việc kiểm kê, đánh giá, xác định tài sản và giá trị chuyển đổi để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

- Quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư sau khi ký hợp đồng quản lý, khai thác chợ của HTX đến gần hết năm 2021 vẫn chưa được phê duyệt (*Văn bản số 2483/SXD-QHHT₂ ngày 10/8/2021 của sở Xây dựng Hà Tĩnh về việc góp ý thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Bình An*) do đó việc triển khai xây dựng Chợ chậm được triển khai..

- Năng lực quản lý và tài chính của HTX chợ chưa đáp ứng được yêu cầu cho nên ảnh hưởng đến việc đầu tư xây dựng chợ.

** Giải pháp thực hiện trong thời gian tới:*

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc HTX quản lý và khai thác chợ Lộc Hà tập trung đầu tư, đẩy nhanh việc xây dựng các hạng mục công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc quản lý, khai thác của HTX theo đúng hợp đồng đã ký kết. Kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý nếu có vi phạm.

Câu 2: Một số công trình xây dựng trái phép lấn dòng sông phía nam Cầu Trù, xã Phù Lưu, Nhân dân phản ánh nhiều nhưng đến nay chưa được giải tỏa. Đề

nghị UBND huyện cho biết lý do và giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới ?

Trả lời:

Việc xử lý hạ lưu cống cầu Trù, UBND huyện đã giao Phòng Nông nghiệp & PTNT (cơ quan thường trực PCTT&TKCN) chủ trì, phối hợp phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND các xã: Phù Lưu, Ích Hậu kiểm tra, rà soát tham mưu đề xuất giải pháp thực hiện.

Căn cứ báo cáo đề xuất của phòng Nông nghiệp & PTNT và của UBND xã Phù Lưu, UBND xã Ích Hậu, UBND huyện đang hỗ trợ 50% kinh phí tương đương 267 triệu đồng (*Xã Ích Hậu 152 triệu đồng, xã Phù Lưu 115 triệu đồng*) để xử lý dứt điểm các nội dung như ý kiến cử tri quan tâm.

Câu 3: Đề nghị UBND huyện cho biết hiện nay dự án nước sạch đã triển khai trên địa bàn huyện (gồm 7 xã), dự án làm dang dở gây ảnh hưởng cho việc phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã nói chung và xã Ích Hậu - Phù Lưu nói riêng; các xã: Thạch Châu, Thạch Mỹ, Mai Phụ bà con Nhân dân đã nộp tiền nhưng chưa được đầu nối đưa vào sử dụng nước sạch. Nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới như thế nào ?

Trả lời: Nội dung này UBND tỉnh đã có Thông báo số 38/TB-UBND ngày 15/02/2022 trong đó: Đồng ý đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 140/SNN-TL ngày 21/01/2022, cụ thể: (1) Giao mạng lưới cấp nước sinh hoạt các xã Thạch Mỹ, Mai Phụ và Thạch Châu cho UBND xã Thạch Mỹ, UBND xã Mai Phụ và UBND xã Thạch Châu quản lý, vận hành sau đầu tư; (2) Giao Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh và UBND xã Thạch Mỹ, UBND xã Mai Phụ và UBND xã Thạch Châu thống nhất phương thức quản lý, cung cấp dịch vụ đến tận hộ gia đình đảm bảo chất lượng và giá nước theo đúng quy định hiện hành; Phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp tỉnh để soát xét, thực hiện theo các điều khoản quy định trong Hiệp định được ký kết với nhà đầu tư, tuy nhiên quá trình triển khai gặp khó khăn, vướng mắc do điều kiện cơ sở chưa có đủ năng lực để vận hành. Hiện tại UBND huyện đang đề xuất UBND tỉnh, sở Tài chính có hướng dẫn cụ thể để thực hiện.

Câu 4: Đề nghị UBND huyện cho biết tiến độ thi công các dự án trên địa bàn huyện nói chung và một số công trình dự án chậm tiến độ như: Dự án đường Thạch Kênh - Hồng Lộc; Đường 45 đoạn qua Cồn Dài, đoạn xã Phù Lưu, đường Kè biển Xuân Hải đến Quốc lộ ven biển; Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện, nhà học hai tầng 10 phòng học Trường THCS Mỹ Châu.. Đề nghị UBND huyện cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp thực hiện trong thời gian tới ?

Trả lời: 1. Dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ Thạch Kênh đến Hồng Lộc được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 08/12/2014. Do điều kiện khó khăn về nguồn vốn, dự án tạm dừng, đến năm 2019 UBND tỉnh đồng ý cho phép tiếp tục triển khai, phê duyệt lại chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 10/7/2019. Ngày 07/4/2021

dự án mới được bố trí đủ một phần vốn để thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu thi công. Ngày 19/7/2021 hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu giám sát; ban hành thông báo khởi công xây dựng công trình; thời gian thực hiện 18 tháng. Khối lượng thực hiện đến thời điểm hiện nay ước đạt 55% gồm: Sản xuất, lắp đặt cấu kiện đúc sẵn (rãnh dọc, tấm đan, công hộp, bản giảm tải...).

* *Nguyên nhân chậm tiến độ*: Đoạn qua khu dân cư chưa bàn giao được mặt bằng để tiến hành thi công đồng bộ do giá đất cụ thể để áp giá bồi thường đất ở tăng cao một cách đột biến dẫn đến chi phí GPMB đoạn qua khu dân cư tăng cao làm vượt tổng mức đầu tư dự án.

* *Trách nhiệm*: Không xét đến các nguyên nhân khách quan nêu trên thì chủ đầu tư, Ban QLDA ĐTXD huyện, Hội đồng Bồi thường GPMB chịu trách nhiệm trong việc chậm trễ xử lý các tồn tại vướng mắc giải phóng mặt bằng, dẫn đến chậm tiến độ hoàn thành dự án.

* *Giải pháp khắc phục*:

Đối với đoạn ngoài khu dân cư Ban QLDA ĐTXD huyện đã đốc thúc đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, vật liệu đẩy nhanh tiến độ. Đã tiến hành tập kết cấp phối đá dăm loại I, dự kiến thi công, thảm nhựa trong tháng 12/2022.

Đối với đoạn qua khu dân cư UBND huyện Lộc Hà đã có Văn bản gửi UBND tỉnh xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Ngày 07/03/2022 UBND tỉnh có Văn bản số 1029/UBND-GT giao sở Kế hoạch & Đầu tư phối hợp các Sở ngành liên quan xem xét xử lý nội dung đề xuất của UBND huyện Lộc Hà. Đến ngày 27/7/2022 Sở Kế hoạch & Đầu tư cùng các Sở ngành liên quan có biên bản thống nhất cuộc họp đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh dự án với nội dung: “Giữ nguyên theo thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, tổng mức đầu tư Dự án tăng từ 49,5 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng”. Sau khi được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư UBND huyện, Ban QLDA sẽ tiến hành chi trả chi phí GPMB; nhanh chóng triển khai thi công hoàn thành phát huy hiệu quả dự án.

2. Dự án Nhà học bộ môn 02 tầng, 10 phòng Trường THCS Mỹ Châu, huyện Lộc Hà được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết số 43/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND huyện; UBND huyện phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật tại Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 17/11/2022; hiện đang tiến hành công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng.

* *Nguyên nhân chậm triển khai*: Công trình trước đây được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, nguồn vốn đầu tư hoàn toàn do chủ đầu tư là bà Mai Thụy Linh - Đoàn từ thiện Thành Phố Hồ Chí Minh huy động. Tuy nhiên thời điểm dự án mới triển khai được một số hạng mục (phần móng, phần thô tầng 1 khối lượng ước đạt 2 tỷ đồng) thì bà Mai Thụy Linh bị cơ quan chức năng bắt giữ dẫn đến dự án không thể tiếp tục triển khai cần điều chỉnh, phê duyệt lại chủ trương, phê duyệt lại dự án. Sau khi được HĐND huyện phê duyệt lại chủ trương đầu tư; quá trình xử lý dứt điểm tồn đọng trong việc thanh toán khối lượng đã thi công gặp nhiều khó khăn.

* *Trách nhiệm:* Không xét đến các nguyên nhân khách quan nêu trên thì Ban QLDA ĐTXD huyện chịu trách nhiệm trong việc chậm trễ xử lý các tồn tại vướng mắc kéo dài, dẫn đến chậm tiến độ hoàn thành dự án.

* *Giải pháp khắc phục:* UBND 2 xã (Thạch Châu, Thạch Mỹ) đã phối hợp cùng trường THCS Mỹ Châu xử lý dứt điểm phần khối lượng đã thi công cùng đơn vị đã thi công phần móng, phần thô tầng 1.

Ban QLDA tập trung đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu; tiến hành khởi công xây dựng công trình trong tháng 12/2022; quản lý thi công xây dựng hoàn thành phát huy hiệu quả dự án.

3. Dự án Trung tâm văn hóa truyền thông huyện được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 20/4/2021. Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 20/7/2021 với tiến độ hoàn thành đến ngày 30/12/2022. Hiện đơn vị thi công đã thi công hoàn thành hạng mục san nền và phần móng công trình. Đến thời điểm hiện tại công trình đã gần hết tiến độ với hợp đồng đã ký và UBND huyện đang làm các thủ tục trình UBND tỉnh xin gia hạn thời gian thực hiện dự án và gia hạn tiến độ gói thầu.

- *Nguyên nhân:* Quá trình triển khai thực hiện dự án trong tình hình dịch covid 19 bùng phát mạnh, thời điểm giá nguyên liệu, vật liệu biến động tăng cao và một phần dự án phải chờ thời gian điều chỉnh thiết kế phần hạng mục ép cọc bê tông cốt thép do đó dẫn đến tiến độ một số hạng mục còn chậm so với kế hoạch đề ra.

- *Trách nhiệm:* Không xét đến các nguyên nhân khách quan nêu trên thì Chủ đầu tư, Ban QLDA ĐTXD huyện chịu trách nhiệm trong việc chậm trễ xử lý các tồn tại dẫn đến chậm tiến độ hoàn thành dự án.

- *Giải pháp khắc phục:* Sau khi được UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án và gia hạn tiến độ gói thầu. Chủ đầu tư, Ban QLDA ĐTXD huyện sẽ tập trung đơn đốc thi công tập trung nhân lực, vật liệu đẩy nhanh tiến độ công trình trong năm 2023.

4. Đường giao thông khu du lịch biển huyện Lộc Hà, đoạn từ Kè biển Xuân Hải đến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng:

Dự án được UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 6049/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 10600/QĐ-UBND ngày 09/12/2021; Công văn số 2015/UBND-TCKH ngày 11/11/2022 về việc gia hạn hợp đồng xây dựng gói thầu xây lắp thuộc công trình với tiến độ đến hết tháng 01/2023. Gói thầu Xây dựng đường giao thông và các công trình trên tuyến theo hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt được UBND huyện cho gia hạn thời gian thi công đến ngày 31/01/2023.

- *Nguyên nhân:* Do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài ra do dự án ký hợp đồng từ năm 2019, đến thời điểm hiện tại do giá nguyên liệu, vật liệu tăng cao. Ban QLDA đã nhiều lần họp với đơn vị thi công để tìm phương án giải

quyết. Dự án hiện đã được UBND huyện cho phép gia hạn tiến độ thực hiện đến hết tháng 3/2023.

- *Trách nhiệm:* Không xét đến các nguyên nhân khách quan nêu trên thì Chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD huyện), HĐ BTGPMB dự án chịu trách nhiệm trong việc chậm trễ xử lý các tồn tại dẫn đến chậm tiến độ hoàn thành dự án.

- *Giải pháp khắc phục:* Ban QLDA ĐTXD huyện đốc thúc đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, vật liệu đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công trình trước 31/01/2023.

5. Dự án đường cứu hộ cứu nạn cho Nhân dân các xã ven biển huyện Lộc Hà được UBND tỉnh, huyện bố trí đủ nguồn vốn. Hiện nay các nhà thầu đã hoàn thành rải thảm đoạn từ Bệnh viện đến cây xăng Cầu Trù. Thầu chính Công ty TNHH Đức Quế đã thi công hoàn thành, thầu phụ Công ty CPXD Nam Định cam kết thực hiện, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện.

Nguyên nhân: Công tác GPMB đoạn xã Phù Lưu đến cuối năm 2021 mới thực hiện cơ bản hoàn thành, trong khi hợp đồng theo đơn giá trọn gói, giá cả nguyên nhiên, vật liệu tăng cao. Mặt khác do ảnh hưởng của dịch bệnh nhà thầu gặp khó khăn không huy động được nguồn lực để triển khai.

Trách nhiệm: Ban Quản lý dự án ĐTXD nhận trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành thi công chưa quyết liệt, chậm trễ trong việc xử lý các tồn tại vướng mắc giải phóng mặt bằng, dẫn đến chậm tiến độ hoàn thành dự án.

Giải pháp: Ban Quản lý dự án sẽ đôn đốc, chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thiện các phần khối lượng còn lại trước ngày 15/12/2022.

Câu 5: Tại trung tâm hành chính huyện mấy năm nay cứ đến mùa mưa là ngập lụt ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và các cơ quan hành chính nhà nước huyện, thời gian qua huyện đã có giải pháp gì khắc phục và mùa mưa năm nay có còn tình trạng ngập lụt nữa không ?

Trả lời:

Tình trạng ngập lụt tại trung tâm hành chính huyện diễn ra hàng năm, đặc biệt là những năm gần đây.

a) Về nguyên nhân:

- Do hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống thoát nước mưa chưa được đầu tư đồng bộ theo đúng Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xây dựng khu Trung tâm Huyện lỵ huyện Lộc Hà được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 04/8/2008.

- Một số tuyến thoát nước được xây dựng đã lâu nhưng không được nạo vét thường xuyên nên bị bồi lắng, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước.

- Phương án thoát nước theo các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt còn nhiều bất cập, chưa tính đến khả năng tiêu thoát nước do lưu vực các vùng phụ cận đổ về khu trung tâm hành chính.

b) Về giải pháp:

UBND huyện đã triển khai nghiên cứu theo hướng đầu tư hệ thống thoát nước lưu vực cho sườn phía Nam núi Bằng Sơn (phía sau các công trình trung tâm hành chính huyện). Việc nghiên cứu phương án đòi hỏi yếu tố kỹ thuật cao và phải được xem xét tổng thể trên toàn khu vực thị trấn và vùng phụ cận, đồng thời đảm bảo phù hợp với quy hoạch đã được duyệt để có căn cứ thực hiện dự án. Tuy nhiên, quá trình triển khai nhận thấy phương án nêu trên chưa có trong Quy hoạch chung xây dựng Huyện lỵ huyện Lộc Hà và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xây dựng khu Trung tâm Huyện lỵ huyện Lộc Hà đã được phê duyệt. Vì vậy, nội dung này cần được nghiên cứu, giải quyết trong đồ án Quy hoạch chung thị trấn Lộc Hà và vùng phụ cận hiện đang được UBND huyện tổ chức lập quy hoạch (trong đó có nội dung thoát nước đô thị). UBND huyện sẽ trình duyệt dự án thoát nước, chống ngập trung tâm hành chính sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt.

Về giải pháp trước mắt: Sau khi có ý kiến của Sở GTVT tại Văn bản số 2410/SGTVT-QLHT về việc nạo vét mương thoát nước QL.281 đoạn qua trung tâm hành chính huyện, UBND huyện đã giao Ban Quản lý cụm công nghiệp huyện thực hiện dự án Nạo vét hệ thống mương thoát nước khu trung tâm hành chính huyện Lộc Hà, hiện đang triển khai thực hiện. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm 2022 đảm bảo giải quyết việc ngập úng cục bộ mùa mưa bão năm 2022 và các năm tiếp theo.

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Câu 1: Công tác giáo dục của huyện nhà trong những năm qua đã được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm, chỉ đạo nhưng chất lượng giáo dục của huyện còn thấp. Đề nghị cho biết nguyên nhân và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới ?

Trả lời: Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự quyết tâm, nỗ lực của Phòng Giáo dục và Đào tạo, của các nhà trường, Giáo dục huyện Lộc Hà đã có bước tiến đáng kể: Công tác quản lý giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác qui hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường mầm non và phổ thông trên địa bàn đạt được kết quả quan trọng, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị trong năm học qua đạt trên 116,6 tỷ đồng. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên cả về chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn, trong năm học 2021 - 2022 có 172 học sinh giỏi các cuộc thi, hội thi, sân chơi trí tuệ toàn quốc (12 giải nhất, 40 giải nhì, 53 giải ba, 67 giải KK); 201 học sinh giỏi tỉnh. Tập thể có: 3 cờ thi đua của UBND tỉnh, 3 bằng khen (1 của Bộ GDĐT, 2 của UBND tỉnh); 6 giấy khen (3 của Sở GDĐT, 3 của UBND huyện); 1 tập thể lao động xuất sắc, 16 tập thể lao động tiên tiến; Phòng GDĐT được Sở GDĐT tặng giấy khen; trong các năm học gần đây Phòng luôn được xếp loại tốt (Sở xếp loại các Phòng Giáo dục: Xuất sắc, tốt, khá) 1 tập thể được tặng Cờ thi đua, 2 Bằng khen của LĐLĐ tỉnh. Kết quả thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nguyên nhân:

- Ở các trường THCS trong quản lý chỉ đạo còn chủ quan, chưa thực sự chú trọng vào dạy ôn thi cho học sinh lớp 9, chưa động viên được sự cố gắng của giáo viên, học sinh.

- Trong nhiều năm qua, do nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan giáo viên giỏi tỉnh và giáo viên có năng lực tốt xin chuyển về thành phố nhiều, đây là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của huyện.

- Ý thức và phong trào học của một bộ phận học sinh có chiều hướng học xong lớp 9 để đi lao động phổ thông ở nước ngoài.

Các giải pháp khắc phục:

- Thời gian tới Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục tập trung bồi dưỡng đội ngũ cả về kiến thức và phương pháp.

- Dạy học sát đối tượng học sinh, nâng dần kiến thức theo từng đối tượng học sinh theo hướng giảm học sinh yếu kém, tăng học sinh khá giỏi.

- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các đoàn thể xã hội nắm chắc hoàn cảnh học sinh kịp thời hỗ trợ động viên nhất là số học sinh khó khăn về tri thức giúp các em học tập tốt hơn.

- Đầu năm học huyện đã sắp xếp bố trí cán bộ quản lý luân chuyển vị trí tại 05 trường, vừa cân đối giáo viên, vừa đảm bảo về số lượng và chất lượng hài hòa giữa các nhà trường.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo HĐND huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn An